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สรุปการแก้ไขรายงาน AHWG 7

• แก้ไขเนื้อหาในร่างรายงานการประชุม – โดยนายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ กรรมการสมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว หน้าที่ 16 ย่อหน้าที่ 3 จาก 

นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม้ยูคาลิปตัสไม่ได้มีอัตราภาษีส่งออก 0% ทั้งหมด 

ผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้สับ เชื้อเพลิง และเพลเลต มีอัตรภาษี 0% แต่ผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้วีเนียร์ มีอัตราภาษี 10% และเห็นด้วยว่าควรให้ไม้ท่อนจาก

ไม้สักขนาดเล็กที่ผ่านการอบมีอัตราภาษีส่งออก 0% เพราะราคาขายในประเทศต่่า และเห็นด้วยว่าควรให้กระบวนการปรับอัตราภาษีให้

รวดเร็วขึ้นให้ทันกับสถานการณ์

เป็น…

นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าไม้ยูคาลิปตัสไม่ได้มีอัตราภาษีส่งออก 0% ทั้งหมด 

ผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้สับ เชื้อเพลิง และเพลเลต มีอัตราภาษี 0% แต่ผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้วีเนียร์ มีอัตราภาษี 10% และเห็นด้วยว่าควรให้ไม้ท่อน

จากไม้สักขนาดเล็กมีอัตราภาษีส่งออก 0% เพราะราคาขายในประเทศต่่า และเห็นด้วยว่าควรให้กระบวนการปรับอัตราภาษีให้รวดเร็วขึ้นให้
ทันกับสถานการณ์



สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไปจาก AHWG 7/2021 และสถานะปัจจุบัน
1. สภาอุตสาหกรรมฯ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชน สถานะ –

น่าเสนอในวาระที่ 4.1  
2. นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษา ส านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สภาอุตสาหกรรมฯ ปรับแก้แนวทางการออก

หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิลภาษาไทยตามมติที่ประชุม และจัดท าร่างฉบับภาษาอังกฤษ ให้ส านักงานเลขานุการฯ เพื่อส่ง
ให้ FLEGT Asia, EFI ให้ความเห็นต่อไป สถานะ – ได้มีการจัดส่งให้ FLEGT Asia ล่วงหน้า และได้มีการหารือในการประชุม TC3/2021 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีประเด็นสรุปในวาระที่ 3.1

3. นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ น าข้อเสนอแนะของที่ประชุมเข้าหารือในการประชุมพัฒนา 
GLP ครั้งต่อไป สถานะ – ยังไม่เร่ิมด่าเนินการและขอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้หากมี (เชิญคุณบุญสุธีย์น่าเสนอเพิ่มเติม)

4. ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ น าเสนอผลการพิจารณาร่าง SD ส าหรับไม้ในที่ดินเอกชนจากที่ได้เวียนไป สถานะ – ได้มี
การน่าผลดังกล่าวหารือใน SWG เมื่อวันที่ 16 ที่ผ่านมา และจะน่าเสนอผลจากการหารือนั้นในวาระที่ 4.1

5. ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ น าเสนอแนวทางและความก้าวหน้าการปรับปรุงกฎระเบียบเรื่องการส่งออกไม้สักท่อน 
และไม้อื่น รวมทั้งข้อมูลอุปสงค์-อุปทานไม้ มูลค่าไม้ เป้าหมายของคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ และความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมไม้เศรษฐกิจ พร้อมเอกสารประกอบต่อที่ประชุมครั้งหน้า สถานะ – น่าเสนอในวาระที่ 3.2



เรื่องคงค้างจากการประชุมปี 2563 - 2564 (1)

หัวข้อ รายละเอียด มติจากการประชุม สถานะ

1. โครงการ “ศึกษาการบริหารจัดการมิให้ไม้ท่ีถูก
ยึดเนื่องจากผิดกฎหมายของไทยเข้าสู่ห่วงโซ่
อุปทาน และการศึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะ
น าไม้ผิดกฎหมายเข้าสถานประกอบการของผู้แปร
รูปไม้ขั้นต้น”

ด่าเนินการโดยคุณปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช ที่
ปรึกษา FTI

AHWG 11/2020 คุณปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช น่าเสนอในวาระที่ 3.4

2. FTI จัดประชุมระดมความเห็นเร่ือง PS FTI จัดประชุมระดมความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อร่าง PS

AHWG 1/2021 มีการจัดประชุม PS4 (19 ก.ค.) เพ่ือแนะน่า FLEGT 
VPA แก่ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ิมเติม และจะระดมความเห็น
ต่อในการประชุม PS5 ครั้งถัดไป

3. IC SWG หารือเรื่องการควบคุมไม้เก่าน าเข้า N/A AHWG 3/2021 อยู่ระหว่างการหารือระบบการควบคุมการน่าเข้า
โดยรวมก่อน



เรื่องคงค้างจากการประชุมปี 2563 - 2564 (2)
หัวข้อ รายละเอียด มติจากการ

ประชุม
สถานะ

4. จัดประชุมหารือเรื่องผลิตภัณฑ์ใน PS แต่
ไม่อยู่ในควบคุมของ พ.ร.บ. ป่าไม้ เช่น เย่ือ
กระดาษ

THA-TLAS&SCC SWG ร่วมด้วย FTI เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้า
หารือ

AHWG 3/2021 - ได้มีการเชิญผู้แทน HS Code ที่อยู่
ใน PS แต่ไม่เคยเข้าร่วมกระบวนการ
เข้าร่วมประชุมในการประชุม 
PS4/2021 (19 ก.ค.) โดยมี
ผู้ประกอบการใน HS Code 4414 
4415 4418 แต่ยังไม่มี 4416 เข้าร่วม
- ได้มีการน่าเสนอความเป็นมา 
FLEGT ในเบื้องต้นในการประชุมครั้ง
นั้น

5. AHWG 9/2020 RECOFTC จัดประชุมระดม
ความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการ
ศึกษาบทบาท CSO ของไทยในกระบวนการ 
VPA ในเดือน ก.ค. และน าเสนอให้ท่ีประชุม
ทราบ

RECOFTC ด่าเนินโครงการศึกษาการรีวิวการติดตามผลกระทบของวีพีเอ 
(VPA Impact Monitoring) และการติดตามอิสระ (Independent 
Monitoring) (ตามมติการประชุม AHWG 9/2563) – ศึกษาเสร็จแล้ว 
ในปี 2563-2564

AHWG 3/2021 จัดการประชุม Independent 
Monitoring ไปแล้ว 1 ครั้ง (4 มี.ค. 64)
และอยู่ระหว่างการด่าเนินการจัด
ประชุมครั้งที่ 2 จึงขอเลื่อนการ
น่าเสนอผลการประชุมไปก่อน



เรื่องคงค้างจากการประชุมปี 2563 - 2564 (3)
หัวข้อ รายละเอียด มติจากการ

ประชุม
สถานะ

6. การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินการ THA-TLAS

ศูนย์สารสนเทศฯ กรมป่าไม้ KSC และ AIT ร่วม
ด่าเนินการ และให้น่าเสนอแผนพัฒนาระบบที่ชัดเจน
ต่อ AHWG อีกครั้ง 

AHWG4/2021 AIT และกรมป่าไม้ จัดประชุมทดสอบ Mobile Application 
(16 ส.ค.) และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ (20 ส.ค.) เพ่ือยืนยัน
ความถูกต้องตามกฎหมายของไม้

7. ร่าง กระบวนการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน
ไม้เก่าและผลิตภัณฑท่ี์ท ามาจากไม้เก่า

RT SWG ยกร่าง และน่าเสนอ AHWG เพ่ือพิจารณา AHWG4/2021 จะมีการประชุมเพ่ือหารือเรื่องดังกล่าวในการประชุม RT4 
(17 ส.ค.) และ RT5 (24 ส.ค.)

8. ประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐเร่ืองการ
พัฒนาโครงสร้างและกฎระเบียบ เพื่อรอง
กับการควบคุมการน าเข้าไม้

กรมป่าไม้จัดประชุมร่วมกับ กรมศุลกากร กระทรวง
พาณิชย์ ส่านักงานกฤษฎีกา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

AHWG 5/2021 อยู่ระหว่างการหารือระบบการควบคุมการน่าเข้าโดยรวม
ก่อน

9. การพิจารณาร่าง VPA Legal Text SC1/2021 มีมติให้ SC กรมสนธิสัญญาฯ และกรม
วิชาการเกษตร พิจารณาเอกสารเพ่ิม และหารือ
แผนการท่างานอีกครั้งใน SC2/2021

AHWG 5/2021 กรมศุลกากร, กรมเจรจาฯ, กรมสนธิสัญญาฯ กรมวิชาการ
เกษตร และกรมยุโรป ส่งความเห็นกลับมาที่กรมป่าไม้แล้ว 
และจะหารือแผนการท่างานอีกครั้งใน SC2  (ยังไม่มีก่าหนด
จัดประชุม)



เรื่องคงค้างจากการประชุมปี 2563 - 2564 (4)
หัวข้อ รายละเอียด มติจากการ

ประชุม
สถานะ

10. น าร่าง PS เข้าที่ประชุม SC2/2021 สภาอุตฯ หัวหน้าคณะท่างานกลุ่มย่อย PS น่าร่าง PS 
เข้าท่ีประชุม SC2/2021 เพ่ือพิจารณาก่อนส่งให้ EU

AHWG 6/2021 เลื่อนการประชุม SC2 ท่าให้ไม่ได้ส่งร่างให้ EU แต่ส่งร่างให้ 
FLEGT Asia ให้ความเห็นเบื้องต้น

11. PBL SWG หารือ SD ส.ป.ก. ต่อ RECOFTC หัวหน้าคณะท่างานกลุ่มย่อย PBL น่า
คณะท่างานฯ หารือเร่ือง SD ในที่ดินสปก. ต่อ

AHWG 6/2021 จะหารือต่อในการประชุมคณะท่างานกลุ่มย่อย PBL5 
(24 ส.ค.)

12. คุณภาวิณี อุดมใหม่ น าเรื่องเกณฑ์
ความเสี่ยง WGI ให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก
ครั้ง

คุณภาวิณี ที่ปรึกษาการจัดท่าภาคผนวก IC น่าเรื่อง
เกณฑ์ความเสี่ยง WGI ให้ท่ีประชุมพิจารณา

AHWG 6/2021 อยู่ระหว่างการศึกษาหารือโดยคณะท่างานกลุ่มย่อย

13. AHWG 3/2021 กรมป่าไม้ เวียน SD ให้
หน่วยงานรัฐพิจารณาให้ครบถ้วน เพื่อ
ประกาศใช้ โดยสภาอุตสาหกรรมฯ จะช่วย
สนับสนุนการท าสื่อประชาสัมพันธ์ SD

กรมป่าไม้ ส่งแนวทาง SD ของไม้ในที่ดินเอกชนให้
อธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติเพื่อประกาศใช้ต่อไป 

AHWG 6/2021 จะมีการน่าเสนอในวาระที่ 4.1 

14. ส านักเศรษฐกิจการป่าไม้ หารือกับกลุ่ม
นิติการ และศูนย์เทคโนโลยีฯ เร่ือง
กฎหมาย และระบบเพ่ือรองรับ IC

AHWG 6/2021 อยู่ระหว่างการหารือระบบการควบคุมการน่าเข้าโดยรวม
ก่อน



ขอบคุณค่ะ

ขอเชิญให้ความเห็นเพิ่มเติม…


